

Trong mấy tuần qua, tôi có đọc 2 bài viết của Trình Cung, tác Nguyễn Văn Liêu, và bài của anh Bằng Phong Đăng Văn Âu, viết về những sĩ TCS

Trình Cung viết: “Trình Công Sơn và tham vọng chính trị.”

Bằng Phong Đăng Văn Âu viết: “Những Sĩ Trình Công Sơn. Một Thiên tài đáng lo ngại và tội ác”

Hai tác giả viết hai bài viết nói về TCS, nội dung khác nhau, những hiểu lầm của hai đầu đưa ra cho một vài độc giả, hoặc khách quan, hoặc chủ quan, qua tình bạn của họ đối với những sĩ TCS. Đúng là, Trình Cung và Bằng Phong Đăng Văn Âu đưa không kết luận được, hoặc là không muốn kết luận, một đầu quan trọng nhất: Trình Công Sơn bên nào? Bên này? Bên kia? Hay nói thẳng ra là: Trình Công Sơn là ai? Quê gia hay công sự?

Đã bao năm qua, kể từ sau 1975, và mãi đến những ngày gần đây, tôi vẫn giữ thái độ im lặng. Những sau khi đọc xong bài của Trình Cung, cũng như của Bằng Phong Đăng Văn Âu, tôi quyết định lên tiếng về những gì, mà vì lý do nghề nghiệp, tôi đã phải nếm trải từng ngày về TCS. Lý do thì cũng đơn giản, quý vị có thể hiểu được khi đọc xong bài này.

Cuối cùng thì gì đã điếm. Qua bao nhiêu ca ngợi, bao nhiêu tranh cãi, lý luận, có lẽ, đã đến lúc TCS nên trở lại với những gì của TCS. Đó là SỰ THẤT VỌ CON NGƯỜI TCS. Trong một bài cũ mà đầu tác đang nghiêng ngã tang thương những nỗi đau, công việc một thời mà hờ a tà trị: SỰ XÂM LẤN CỦA TOÀN BỘ LỚC LUẬN CS QUỐC TỬ, ĐỨC BIẾT LÀ TRUNG CƯỜNG, QUA BÀN TAY CS HÀ NỘI, Trình Công Sơn đã công nhận gì cho quốc gia?

Giờ nghiêm túc trở lại công quan an ninh tình báo Thiên-Huật 1966 đến đầu 1975, tôi có một phần trách nhiệm chính về vấn đề gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ sinh mạng và tài sản cho đảng bào trong tình. Và trên hết mọi chuyện, là để phó với các Tình Báo chí nhân loại của Bắc Việt, tình vào đó là một tình hình tinh vi và đầy đủ CS năm vùng tại Huế. Thời không sai khi nói Huế là một tỉnh năm vùng. Do vậy, có lẽ chúng tôi là những “may mắn”(?!). PHẢI có một phần “BIẾT” rất “khó” về TCS và toàn bộ những phần tử hoạt động CS khác của Huế. Tôi biết TCS và nhóm những người giáo cho giờ này, dù chỉ một số các khía cạnh khác nhau. Tôi chuyên những chuyện lớn, thì thói quen đến phần mà thôi, đến gia đình, thềm chí, năm cũ, thì

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

cố gia phò vv, tôi đâu có bọn phò n phò i biết. Và tôi sẽ lên tiếng mốt cách thò ng thò ng, vớ nhò ng sẽ việc, thông tin, đờ kiệ n mà chúng tôi có đờ c vớ đờ ng sẽ trong bài việ t này. Hy vớ ng, sẽ cung cồ p cho lờ ch sẽ, và cho nhò ng ai quan tâm đờ n vớ n đờ TCS, cũng nhò các hoặ t đờ ng chung cồ a đờ ng sẽ vớ i các phò n tồ nóm vùng khác tồ i Huồ, mà dù yêu, dù ghét, dù hờ n thù, dù ngồ ng mồ tôn sùng, dù cắ m phò n.... nhò ng thông tin chính xác và cồ n thiệ t, đờ quý vớ có thồ tồ mình thồ m đờ nh, lờ i mốt cách đứ ng đờ n, vớ con ngồ i TCS. Bớ i vì, mớ i con ngồ i chúng ta, dù thồ nào đờ nờ a, không ai muồ n bớ Bớ P cồ !

Trình công Sơn bên nào: Bên này ? hay bên kia ? Quồ c gia?, Cồ ng sẽ n?

Trồ c khi xác nhò n cũng nhò công bớ nhiồ u chuyồ n liên quan đờ n TCS, xin đờ c phác hồ a lờ i tình hình an ninh và nớ i chính cồ a Thồ a Thiên-Huồ, sau ngày 1/11/ 1963:

Sau đờ o chánh, nhồ hồ ng và thồ lờ c chính trồ cồ a PGồ n Quang, và đờ c biệ t Trí Quang, Đôn Hồ u đờ i vớ i chính quyồ n trung cồ ng cũng nhò đờ a phồ ng, và trong hàng ngũ tín đờ Phồ t giáo tồ i miồ n trung, nhồ t là tồ i Huồ, QUÁ Mồ NH!

Chùa Tồ Đàm trồ thành Dinh Đờ c Lồ p II, đó là trung tâm quyồ n lờ c thồ t sẽ cho cồ Miồ n Nam VN. Tồ i miồ n trung, chùa Tồ Đàm là tàn cây cồ thồ đờ y bóng mát, che chồ cho mớ i hoặ t đờ ng cồ a các cồ quan dân vớ n, tôn giáo vớ n, trí thồ c vớ n, tồ chồ c hồ c sinh, sinh viên “Giồ i Phồ ng” thành phồ thuồ c Đờ i Hồ c Huồ và các trồ ng Trung hồ c. Tồ t cồ đờ u nóm đờ i sẽ đờ u đờ ng cồ a tồ nhồ y Thồ a Thiên-Huồ và Thànhồ y Việ t cồ ng.

Hồ u nhồ không có mốt cồ quan an ninh nào cồ a chính phồ VNCH dám sẽ vào cácồ nóm vùng gồ n nhồ công khai này. Hồ chồ lờ y vớ i thồ a đờ che mốt thắ ng, nhò ng thồ t tình không ai dám đờ ng đờ n hồ cồ. Nồ u đờ ng đờ n hồ, sẽ bớ lu loa là “tàn đờ Mồ t Vồ Nhu Diồ m”, là “đàn áp Phồ t Giáo”, là TÀN Đờ I! Mớ i tồ chồ c, mớ i cồ sẽ nớ i thành cồ a Việ t Cồ ng đờ c phát triệ n hồ t năng xuồ t. Tồ t cồ là nhồ tài đờ u binh khiệ n tồ ng cồ a Trung Tá đờ p Viên Hoàng Kim Loan, thuồ c Cồ c Tình báo Chiồ n lờ c Bớ c Việ t. Trung gian liên lờ c là bí thồ thân tín cồ a Thích Trí Quang: Nguyồ n Khồ c Tồ. Sau 1975, Nguyồ n Khồ c Tồ lờ diồ n là viên đờ i tá Việ t Cồ ng. Hồ trồ tồ n tình cho Hoàng Kim Loan là Trí Quang, Đôn Hồ u.

Có thồ nói tồ 1963, sau đờ o chánh, đờ n 1966, là thồ i gian nớ i lờ an Miồ n Trung cồ a Thích Trí Quang, Thích Đôn Hồ u. Ba năm oan nghiồ t này là thồ i đờ i mốt vớ n cồ a tồ t cồ các cồ quan tình

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

báo dân số cũng như quân số của chính phủ VNCH. Trí Quang, Đôn Hòa và họ những người khác các “thực trạng tranh đấu” của họ, đã xóa sổ các cơ quan tình báo xuýt sổ của chính phủ, tức là những người. Địch biệt thực hiện là tức là Thừa Thiên- Huế. Họ y diệt các cơ quan tình báo có nghĩa là mở đường cho CS tiến do ra vào, có nghĩa là sinh mạng Miền Nam đang hấp hối!

Trước năm 1963, Đoàn Công Tác Địch Nhiệm Miền Trung do ông là do ông Dương Văn Hiếu làm trưởng đoàn. Những người chủ huy thực sự bên trong là ông Ngô Đình Cẩn. Ông là một người có năng khiếu thiên phú về tình báo, dù chức của ông qua một trưởng đoàn lập đạo chính quy nào. Có thể nói đây là một năng khiếu bẩm sinh kể từ của ông, địch biệt là năng khiếu của ông kích thích chí và chiến đấu dũng mãnh trong thành phố. Cơ quan tình báo tinh nhuệ này đã phá vỡ và bắt giữ họ như toàn bộ các cán bộ tình báo cao cấp của Bộ Chỉ huy vào miền Nam. ĐCTĐNMT đã bắt gây mối mâu thuẫn của Hà Nội và chính trị cũng như quân sự, nhất là mục đích phá vỡ chính trị để làm suy sụp Miền Nam. Xin đọc những tài năng và công lao của ông Ngô Đình Cẩn, qua bài nói của Địch Nhiệm CS Văn Tiến Dũng: “ Địch nhiệm Diêm, ta đã gửi vào Miền Nam 60 ngàn cán bộ, cuối cùng chỉ còn 5 ngàn, nhưng vậy là thiệt hại đến 90%”. Sau khi ông anh là TT Diêm bắt đạo chánh, bắt đám tuồng lãnh phần lớn bắt chấp luật pháp, bắt chấp kỷ luật phép nấc, bắt chấp đạo lý, bắt chấp tình người, giết, thì ông em út cũng bắt cùng chung số phận! Tòa án gì đây? Luật pháp gì đây? Luật của Trí Quang? Luật của Đôn Hòa? Luật của cái gì là “Phật Giáo đấu tranh”? Tức là gì thưa quý vị? Tức là biệt nhiệm CS! Ông Dương Văn Hiếu, như có ông Cẩn thực hiện, nên quý thực hiện khó làm áp lực giết thêm nữa. Sau đó, như “địch quân cộng xâm lược” can thiệp, nên chỉ bắt tù.

Một cơ quan tình báo tinh nhuệ, địch biệt, và bí mật khác, do ông Phan Quang Đông chủ huy cũng bắt xóa sổ. Cơ quan này hoàn toàn chủ liên quan đến những người đi lập quan trọng ngoài bắt mà thôi. Họ không hề dính dáng gì đến chuyện đàn áp Phật Giáo, cũng bắt Thích Trí Quang vụ vụ thực hiện giết. Theo lời của Hà Nội, Trí Quang áp lực, yêu cầu chính phủ đình chỉ nhiệm vụ, qua trung gian Nguyễn Chánh Thi, tức hình Phan Quang Đông, một viên chức chủ huy tình báo tài ba xuýt sổ, tức là tức là “ Một vị Nhu Diêm”!

Cơ quan tình báo thực 3 hoạt động thực hiện họ như tức là Huế, là Ty Công An Thừa Thiên của chính phủ VNCH. Số phận của cơ quan này cũng biệt thực hiện không kém. Ông Lê Văn Đức Trưởng ty bắt bắt giết.

Họ như thực hiện nhân viên phụ trách tình báo của 3 cơ quan này, họ bắt sa thải, họ bắt bắt, họ bắt bắt tuyên truyền như các chức vụ thực hiện thực hiện. Tức là cũng tức là danh thực hiện thực hiện: “ Một vị Nhu-Diêm, đàn áp Phật Giáo, thực hiện quý thực hiện v,v...”

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Sau khi lo ngại trình sách các thành phần “Mặt trận Nhu Diễm ác ôn”, các thế lực liên thay vào cái bình cũ là cơ quan tình báo của VNCH, lo ngại rằng nếu mọi người do quý thế lực bảo chữa, đó là “rừng núi mùm vùng”!!

1. Nguyên Quân Trình Công Sơn Sát Ngụy Văn Cán, mặt trận sách tình báo trực quan trình công của Trung tá điệp viên CS Hoàng Kim Loan, được phong làm trưởng ty CSQG Thủ xã Huế. Ngoài ra, Nguyên Văn Cán còn là cơ sở nuôi dưỡng tên Phan Nam, Thành viên thành viên Việt Công Huế, được trách an ninh của cơ quan thành viên VC, trú ngụ thủ phủ xuyên trong nhà của Nguyễn Văn Cán. Sau 1975 Phan Nam làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

2. Trình Văn Công, được thân tín của Ông Đôn Huệ, được phong làm trưởng ty Công An Thủ xã Thiên. Trình Văn Công chính là người tham mưu lý luận về ông Phan Quang Đông. Thủ xã Liên CS Hà Nội, Đôn Huệ, và Trí Quang ngấm ra Liên cho chính quyền, xin bổn Phan Quang Đông tới Sân Vận Động Thể Do, thu thập quần III thủ Xã Huế, với nội dung: ” Mặt trận Nhu Diễm, đàn áp Phật Giáo thủ tiêu Quý thế lực,v.v...”

Đầu đầu và cuối đầu ra những cơ mặt, là từ 1966 đến 1968, hai ty Công Sơn Sát liên giao cho hai tay người tuyền Việt Công: Ty CSQG thủ xã Quảng Trình thì Trình Công ty liên là Đôn Úy Lê Công Thâm, làm việc cho cơ quan Quân Báo của VC. Ty CSQG Thủ xã Thiên-Huế thì Trình Công ty là Đoàn Công Lập, nhân viên thu thập của Trung tá điệp viên CS Hoàng Kim Loan.

Khoảng thời gian dài này là thời hoàng kim tuyền đầu của các hoạt động CS nóm vùng. Cho đến dần nhận hiểu “ Mặt trận Nhu Diễm đàn áp Phật Giáo, thủ tiêu quý thế lực” cho kẻ thù, là mọi việc xong ngay! Công Miền Nam hoang mang, lo sợ, điều động, biệt báo thân phần bực vui đẹp, cũng vì cái khu hiểu này.

Sau khi 3 cơ quan tình báo trình yêu và vô cùng hiểu hiểu này bực “các thế lực” xóa sổ, các tổ chức cơ sở Việt Công trong thành phố Huế sinh sôi nảy nở, phát triển từ do nhu cầu, nhu cầu. Chính quyền tuy biết, nhưng không dám động đến, vì sợ động chạm đến Phật Giáo. Sau đó kinh hoàng mọi chuyện “ Mặt trận Nhu Diễm, đàn áp Phật Giáo”. Quý thế lực đã thủ thành công trong việc tôn, được động hóa “CÁC THẾ LỰC LÀ PHẬT GIÁO”. Nói đến đây tôi không khi không bực cớ, nhưng đến chuyện cũng trình trình về. Đó là chuyện trên 30 năm nay, được CSHN cũng đã được động hóa mình là kẻ quắc! Và CS cũng đã thành công! Quý thế lực cũng thành công!

Đôi đã sổ các tổ chức CS như thế và hiểu hiểu như thế kẻ tham gia trong các tổ chức đó, được đã được Trí Quang, Nguyễn Khắc Tô, Hoàng Kim Loan bực cho cái vận tôn giáo. Từ đó như Liên Đoàn Học sinh, Sinh viên Phật tử, công chức Phật tử, Quân nhân Phật tử, Công sát Phật tử,

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Tiêu đề: Những Phút Tịch Đông Ba v.v...

Thành phố mọc lên như rừng những đóa điếm hoa hồng, tiếng xúc, cựa nhũu trí thức, giáo sư, sinh viên, học sinh, hoạt động cho các tổ chức trí thức và tôn giáo và của Thành phố Hồ Chí Minh. Những đóa điếm hoa hồng trong danh từ chuyên môn chúng tôi gọi là những “căn cứ lõm” của địch, tôi nhớ:

### 1- Quán Café “Bến Tôi.”

ở đường Đào Duy Từ, tại vùng Đập Đá thuộc quận III thành phố Hồ Chí Minh.

Thành lập bởi Lê Văn Sâm, SV luật khoa, chủ quán. Có Ngô Kha, vợ chồng Giáo sư Đỗ Long Vân và Pháp và Hoàng Phi Ngọc Phan, Nguyễn Văn Huệ Ngô, nhà văn Túy Hồng, Phan Duy Nhân, Trần Quang Long.

### 2- Lực lượng Giáo chức tranh đấu tại Hồ Chí Minh:

Chủ tịch, kiêm chủ bút diển đàn báo Dân là Hoàng Phi Ngọc Phan. Phó chủ tịch là Giáo sư Tôn Thất Đĩnh và Tiềm.

Ngoài ra còn có các Sinh Viên Hồ Chí Minh và các học sinh SV Hồ Chí Minh, và các Lực lượng Tranh đấu của nhóm trí thức địa phương Hồ Chí Minh, do giáo sư Tôn Thất Hanh làm chủ nhiệm. Chủ trương: Chống lại cái gọi là “Chống Diếm mà không Diếm”.

Quý vị đừng giận, ai là người bạn thân, xin hãy diển giãi và đừng chèn ép rành rành, cựa thối, chèn ép mình dùm tôi, cảm ơn “Diếm mà không Diếm” này! Tôi chịu thua. Những lời nói này là do ai làm ra? Ai sáng tác? Ai nghe theo? Mục đích là gì? Phá nát tất cả các chính quyền Miền Nam? Bất kỳ là ai lãnh đạo?

Tên ông Ngô đình Diễm đã bị họ gián tiếp giết, phong cho danh hiệu mang đầy tính mỉa mai, rùng rợn, rắn đe: “Mồ Diễm”, “Mặt vẽ Nhu Diễm, đàn áp Phật Giáo, thối tiêu quý thối y”. Đốt nôm c sau đó tang thu ông đồ vẽ, chính trị rỗi lo, nghệ thuật chảnh a vẽ a lòng. Thối tiêu quý thối y xông tời, họ rắn đe các chính quyền kẻ tiếp khác bằng khu hiệu mang tính bình mại rỗi u cũ: “Diễm mà không Diễm”. Chối đồ n giới n vẽ y, nghệ thuật buôn cổi thay, mặt lo t các chính quyền sau đó đổu xấp re, không dám hó hé vẽ nhóm “ Phật Giáo Đổu Tranh” này

### 3- Tuyt Tình Cốc.

Nôm tời họ m Âm Hồn thu c qu n l th xã Hu. Nguyên là ngôi nhà c a cha m Hoàng Ph Ng c T ng, Hoàng Ph Ng c Phan. Sau khi hai ông bà đi nhà ra g n c a Đông Ba, anh em T ng, Phan bi n n i n y thành trung tâm h i h p ho t đ ng c a đám sinh viên, trí th c c s thành y VC Hu.

Tuyt tình cốc là mặt ngôi nhà tranh, trong mặt khu vẽ n nh có cây ngọc lan. Đ n mùa hoa n, h ng th m ngát.

Nhóm Hoàng Ph Ng c Tu ng, Ng c Phan đã đ t tên cho cây ng c lan này là “Cây hoa tình”, và ngôi nhà kia là “Tuyt tình cốc”, vay m n trong tác phẩm ki m h i p Th n điều đ i h i p c a tác gi Kim Dung

Tuyt tình cốc th ng xuyên do anh em Hoàng Ph Ng c T ng ch trì sau n y còn có h a sĩ Đình C ng.

Trình Công Sơn, n văn sĩ Túy H ng, Ngô Kha, Tr n vàng Sao, Tr n Quang Long, Nguy n Đ c Xuân, Trân Xuân Kiêm, chủ th ch t ng h i sinh viên Hu, cũng đã xu t h i n nhi u l n t i đây. Họ h t đám này là c s sinh viên và trí th c vẽ n c a thành y Hu

Tuyt tình Cốc cũng là n i xu t b n t báo Vi t Nam Vi t Nam c a nhóm trên, trong kho ng th i gian phong trào tranh đổu Miền Trung c a Thích Trí Quang, giai đ an cao đi m vào đổu hè 1966.

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

Tên: Liên Thành

Địa chỉ: Ba, 26 Tháng 5 Năm 2009 13:56

---

4-Căn phòng của Lê Văn Hòa,

Giáo Sơn nhân công học, Địch Học Huân cũng là người mà Hoàng Phi Ngọc Tụng và đám sinh viên hoạt động cho Thành ủy VC dùng làm người viết và xuất bản báo chí.

Vô số những trí thức, học sinh, sinh viên hoạt động cho VC tại thành phố Huế. Họ tham gia sách động, trong vai trò là công nhân chúng: Cách Mạng đấu tranh của binh công 1963, rồi cuộc đấu tranh của công nhân 1966. Hãy nhìn, để phân tích mình tôi hỏi: “Huân không mất vào tay CS trước 1968 thì quyết định là một phép lạ”. Hãy nhìn danh sách một số viết công nhân vùng dưới đây:

- Nguyễn Thị Sinh viên Luật Khoa pháp trách Thanh niên Thành ủy Huế thoát ly lên Miền Bắc 1965

- Trần Quang Long: SV Viết Hán Địch Học số phạm thoát ly năm 1968.

- Lê Minh Trùng Sinh Viên Miền Thu: viết công lên miền Bắc, sau đó xâm nhập tái hoạt động ở công nhân CSDB pháp kích bản chốt tại làng Hố Cát Hố, quần Nam Hòa.

- Vĩnh Kha. SV văn Khoa: chủ tịch Trùng học SV, đoàn trưởng đoàn Sv Phố T.

- Hoàng Phi Ngọc Tụng: giáo sư.

- Hoàng Phi Ngọc Phan: SV y khoa.

- Nguyễn Đình: SV văn khoa, bút hiệu Trần vàng Sao.

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

Tên: Liên Thành

Địa chỉ: Ba, 26 Tháng 5 Năm 2009 13:56

---

- Phạm Xuân Quỳ: bác sĩ. Chủ tịch hội phố phường thành phố Huế.

- Thái Thị Ngọc Diệp, sau này du học Tiến sĩ Địa lý học tại Pháp

- Trần Anh Tuấn: Tiến sĩ Luật Khoa tại Mỹ

- Hoàng Văn Giàu. Phó khoa đời sống văn hóa Huế. Đoàn Trưởng đoàn SV Phát T Huế. Hiện tại Úc Châu

- Thái Thị Kim Lan: sinh viên văn hóa, sau du học du học Tiến sĩ Triết học tại Đức

- Nguyễn Đức Xuân: SV viết hán, đời sống xã hội.

- Huỳnh Sơn Trà: SV y khoa, thoát ly 1968

- Nguyễn Văn Sơn: đời sống xã hội Anh văn. Thoát ly 1968

- Lê Thanh Xuân: thoát ly 1968.

- Ngô Yên Thi: SV văn Khoa. Thoát ly 1968.

- Nguyễn Hữu Ngô SV Mỹ thuật



## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

Tên: Liên Thành

Địa chỉ: Ba, 26 Tháng 5 Năm 2009 13:56

---

- Trình Hoài SV Việt Hán: Địch sĩ phạm .Thoát ly 1972

- Nguyễn Đức Thuận VS địch sĩ phạm Anh văn. Thoát ly 1968

- Trình bá Chấn : SV địch sĩ phạm toán. Thoát ly 1968

- Nguyễn Thị Đoàn Trinh ,SV địch sĩ phạm khoa Địch sĩ phạm Sài Gòn, sát thủ Mậu Thân 1968. Ý thức trước đi náo động bằng đũa, nòng súng, hãm sát rết nhieu người. Thoát ly ngay sau CS bị trình Mậu Thân

- Lê Văn Tài: SV Mậu thuẫn, thoát ly 1968. hiện ở Úc Châu.

- Nguyễn Văn Mạnh : địch sĩ phạm lớp 12 Quốc Học. Thoát ly 1968

- Lê Phụng Thúy: SV địch sĩ phạm phạm .thoát ly 1968

- Lê Công Cường SV địch sĩ phạm khoa phạm .thoát ly 1968

- Lê Khắc Cường: sinh viên, em giáo sĩ Lê Khắc Phò

- Lê Văn Hòa: giáo sĩ nhân chủng địch sĩ phạm Huân .

- Bà Đào Thị Yến, tước Bà Thuận Chi nguyên Hiếu nữ trung phạm Địch sĩ phạm Khánh và cũng là tình nhân của Thích Đôn Hòa. Thoát ly ra bắc cùng với Thích Đôn Hòa, sau Mậu Thân, cùng với Giáo sĩ Tôn Thất Dũng Tiêm. Giáo sĩ Lê Văn Hòa v...v...

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

- B&#u Ch&# : sinh viên M&# thu&# t.

- Phan Duy Nhân: Sinh viên.

Và còn rất nhiều nữa....

Những công việc này, giúp tôi cùng với Thích Trí Quang, Thích Thi&#n Siêu, Thích Đôn Hậu, Thích Chánh Trí, bí thư thân tín của Thích Trí Quang là Đ&#i Tá tình báo công sự Nguyễn Kh&#c T&# , Hoàng Kim Loan, Trung tá điệp viên công tình báo chi&#n l&#c Hà Nội, như thế đã phá nát Hu&# ch&# a? Th&# a, Quá đ&#!.....

Vì thế, miền trung, đặc biệt Huế, đang bị nhu&#m để cách mạng, và hàng vạn chuyên. Miền Trung đang sôi s&#c l&#a đấu tranh căm thù giai cấp! đang là địa ngục của một mạng lưới CS nổi bật khắp nơi, bán mình cho qu&#

Ngày 23-1-1965 Thích Trí Quang cho lập học sinh sinh viên, để ng bào bị&#u tình kéo đến để tòa tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại số 4 đường Nguyễn Đa. Sau đó đoàn bị&#u tình kéo đến phòng Thông tin văn hóa Hoa Kỳ (USIS) tại số 8 đường Lý Thường Kiệt, thu&#c quân III thị xã Huế.

Ngày 27-2-1965 đêm này giúp báo ra một "Phong Trào Tranh Đấu ở Bộ o V&# Hòa Bình và Học sinh Phúc Dân T&#c" và "Phong Trào Dân T&#c T&# Quy&#t".

Chủ tịch là Trưởng T&#a Thích Quảng Liên. Các thành viên: Bác sĩ Thú y Phạm Văn Huyền, thân sinh bà Phạm Thị Thanh Vân, t&#c bà Ngô Bá Thành. Nhà báo Phi B&#ng, t&#c Cao Minh Chi&#n, Luật sư Trình Đình Thọ. Giáo sư Tôn Thất D&#ng K&#. Bác sĩ Lê Kh&#c Quy&#n khoa trưởng Đ&#i Học Y Khoa Huế cũng bí mật nằm trong tịch tịch này.

V&# Phong Trào Dân T&#c T&# Quy&#t, chủ tịch là Luật sư Nguyễn Long. Các đoàn viên chủ tịch là k&#s H&# văn Bộ u, k&#s Tô Văn Can.

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Hai T&#225;ch c&#229;y đ&#228;u đòi hỏi:

\* Quân đội Hoa Kỳ phải rút thoái khỏi miền Nam Việt Nam.

\* Việc đình chiến phải có sự đồng ý của Việt Nam và phải quy định.

Ngày 1-3-1965, Thủ tướng Chính phủ VNCH, bác sĩ Phan Huy Quát, ra lệnh cách chức gần 50 công chức và khoảng 30 người bất hợp pháp. Trong đó có Cao Minh Chiếu, giáo sư Tôn Thất Đính và Thủ Y sĩ Phạm Văn Huyền.

Ba nhân vật nổi bật được gọi là Huân. Thủ tướng Nguyễn Chánh Thi muốn thử dù nhóm này qua bên kia tuy nhiên 17. Thủ tướng Phan Huy Quát phản đối vì sợ báo chí và dư luận quốc tế xuyên tạc.

Ngày 19-3-1965, Thủ tướng Nguyễn Chánh Thi chủ trì buổi họp ngay tại bên này cửa Hải Lân, sau bài diễn văn, Cao Minh Chiếu, Tôn Thất Đính và bác sĩ thú y Phạm Văn Huyền được đưa về phía bên này cửa, thuộc vùng chính phủ VNCH, sang đến gia đình, giao cho Công sứ Hà Nội. Cả ba người đi qua phía bên kia cửa phân chia biên giới Nam Bắc.

Tình hình Huân mỗi ngày mỗi trầm trọng. Ngày 6-6-1966 lúc 12 giờ trưa, trên đài phát thanh tranh đấu tại Huân, Thích Trí Quang, tên cố gian bịp lừa, buôn thần bán thánh này, rút con bài cuối cùng: "Bàn thờ Phật". Trí Quang chửi xã lảng canh bịp cháy túi, không kể gì đến đức thầy thiêu: Đưa bàn thờ Phật xuống đất! Phật nào đứng ý cho hành động này?... Người công lý, Phật đã đả tặc người con trung nghĩa xã Huân: thầy Tá Nguyễn Ngọc Loan và các luật sư Địch Nhiễm đả phá luận miền Trung

Chỉ sau hai tuần lễ kể từ ngày 9-6-1966 toàn bộ lực lượng tranh đấu của Thích Trí Quang đã bị dập tắt. Thích Trí Quang và đồng bọn, Thủ tướng Nguyễn Chánh Thi T&#225;nh QĐI. Chủ tịch Thủ tướng Phan Xuân Nhu T&#225;nh Sĩ Đoàn I. Tất cả bọn Đ&#228;i Tá Nguyễn Ngọc Loan bất hợp pháp.

Tôi liên tục mổ các cuộc hành quân càn quét, bất hợp pháp toàn bộ đám công sứ Việt cộng nổi bật vùng

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

cài trong Phật giáo, trong các tổ chức giáo chức, học sinh, sinh viên thuộc các lớp học tranh đấu của Thích Trí Quang. Một số lớn bọn chúng bắt giữ ngay, nhưng cũng có một số ít đã được Trung Tá đi gặp Viên Hoàng Kim Loan gọi giao liên và đưa lên một khu. Đi nhìn hình hai anh em Hoàng Phóng Ngọc Tuông, Hoàng Phóng Ngọc Phan và Nguyễn Đức Xuân.

Chuyến khám phá ra TCS hoạt động nóm vùng, là do chúng tôi theo dõi anh em Hoàng Phan. Cuộc đào thoát của hai anh em Hoàng Phóng Ngọc Tuông và Hoàng Phóng Ngọc Phan đã may mắn làm bước chân tiếp nối của Trình Công Sơn.

Nguyễn Đức Xuân ra thi hành là giáo sư Tôn Thất Đăng Tiêm, và Lê Cảnh Đạm, lúc đó là Trưởng Thư Ký Địch Học Y Khoa Huế. Tôn Thất Đăng Tiêm và Lê Cảnh Đạm là cán bộ trí thức vốn của cơ quan thanh lý VC Huế.

Và tôi đã vô cùng bàng hoàng, buồn bã ngỡ ngỡ, khi thấy Trình Công Sơn dính trong vụ này.

Lực lượng CSDB đã bám sát theo dõi hai mục tiêu Tôn Đăng và Phan từ lúc bọn này trốn tại nhà sách Khánh Quỳnh tại ngã tư Anh Danh, thuộc Quận I thành phố Huế. Tiêm sách này là của gia đình Tôn Thất Đăng Kiệt một cán bộ công sự tại Huế.

Sau đó, bọn chúng di chuyển qua trốn tại số 66 đường Phan Chu Trinh Quận III thị xã Huế. Đây là nhà an toàn của cơ quan Thành ủy VC Huế. Chủ nhân cũng là công sự nội thành, tên là Nguyễn Chính. Số 66 Phan Chu Trinh nằm ngay ngã tư Phan Chu Trinh Nguyễn Trường Tộ, ngay đầu của Phố Cam. Bên này của Phố Cam là nhà tên Chính, và bên kia của Phố Cam là nhà Trình Công Sơn, nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ, đi đến nơi vị tòa Tổng Giám Mục Huế.

Đó là một dây chằng của. Căn của Trình Công Sơn và gia đình trú ngụ là: 11/3 Đường Nguyễn Trường Tộ. Quận III, thành phố Huế.

Tôi nhớ không lầm thì đó là ngày 11/6/1966. Trôi nhá nhem tối, tôi chuyển đi gặp vợ, đứng ngoài xa nhìn trốn. Hai anh em Hoàng Phóng Ngọc Tuông và Hoàng Phóng Ngọc Phan, bên này của Phố Cam, đi rất

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

nhanh sang nhà Trình Công Sơn, bên kia cầu Phụng Cam. Trình Công Sơn đã có kế hoạch chuồn bít trốn cho hai tên này ăn cơm tối tại nhà. Sau đó, một chiếc xe hơi màu trắng ngời đón Tấn Ng và Phan đi ngay.

Tài xế là Lê Cảnh Đạm. Hoạt động là giáo sư Tôn thất Đồng Ng Tiêm. Họ lên chùa Thiên Mụ, và sau đó đi bít vớt Long Hồ, Ngạc Hồ, vớt tẩu nạn tẩu sông Hương đến một khu sau núi Kim Phụng.

Chiếc xe hơi trốn đó là của bà Tuấn Chi, tức Đào Thị Yến. Mẹ đẻ 1968, bà giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy Ban nhân Dân Thành Phố Huế. Vài ngày sau, đã cùng một phái đoàn đồng đội trí thức miền Nam và Thủ tướng Tạ Thích Đôn Hồ - mà theo sự theo dõi ghi nhận của CSQG Thủ tướng Thiên Huế, cũng là người tình của bà, thoát ly ra Bắc.

Đó là lần đầu tiên mà lực lượng CSDB thuộc BCH/CSQG Thủ tướng Thiên Huế phát hiện hành động tiếp tay của những tên của Trình Công Sơn.

Tôi sẽ không nhắc Trình Cung học Anh Đương văn Âu chớ nói thoáng qua về TCS. Vì “méo mó nghếch nghiêng”, tôi sẽ đi tiếp chi tiết một. Tiếp đi tiếp, gia đình, tình ái, sự ckhể, cá tính, tham vọng, đến những công tác tình báo mà TCS công tác với chúng tôi, những công việc mà TCS công tác với Công Sơn, những công việc mà TCS công tác với Tình báo Ngạc ai Quốc. Kết quả và những hoạt động của những hành động của những người, đã gây tác động như thế nào cho Miền Nam VN.

Đương nhiên sẽ đến chớ và gây sóng gió. Và sóng gió không chỉ giới hạn riêng nhân vật TCS. Những chớ là sóng gió cho những ai trót đem lòng những người tôn thất nhân vật này một cách như mù quáng. Còn những ai có chút bình tâm suy xét, bít yêu lý lẽ những người này, thì những thông tin mà tôi đưa ra, sẽ chớ là những xác tín. Nó rành rành như 2+2 là 4. Với tiếp tiếp những tâm và trách nhiệm của tôi đi với những người dân Miền Nam và với lịch sử. Những gì tôi viết, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi sẽ sàng đi chớ với bít cá nhân hay tiếp chớ nào về với TCS. Và để bít tôi càng rớt muộn đi chớ với những ai cho rằng những thông tin mà tôi đưa ra là sai trái về TCS và bít cá nhân vật nào hoạt động CS có tên trong bài này

Ngay sau đó, tôi cho những người về TCS, đi tra lý lịch chi tiết, bám sát theo dõi những người.

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Công việc này được giao cho toán xâm nhập E-16, mà trưởng toán là anh Nguyễn Bá Sơn.

Một thời gian sau, nhiều phát hiện cho thấy, TCS từ lâu đã có quan hệ chặt chẽ với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đức Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Phan Duy Nhân, và một biệt đội với một cán bộ quan trọng của cơ quan Thành ủy VC. Cán bộ đó là Lê Khắc Cẩm, em ruột của giáo sư Lê Khắc Phò. Ý nghĩa hợp pháp trong thành phố Huế, Trình Công Sơn rất thận trọng xuyên liên lạc với y

Ngoài ra, toán theo dõi cũng phát hiện được một số các cơ sở trong tổ chức trí vấn thuộc tổ chức Học sinh Sinh viên Giải Phóng thành phố Huế cũng có liên lạc chặt chẽ với TCS như:

Huỳnh Sơn Trà, SV Y khoa. Đặng Văn Sơn, Đại học Sư phạm. Lê Thanh Xuân SV Luật khoa. Trần Hoài Đại học sư phạm Việt Hán. Giáo sư Ngô Kha, Đình Công ng, Trần Quang Long, Trần Vàng Sao, Bùi Chơ, và nhiều....nha....

Với những dữ kiện, tin tức, của trưởng toán xâm nhập Nguyễn Bá Sơn trình lên, tôi quyết định móc nối, ép TCS làm tình báo viên xâm nhập trong tổ chức trí vấn và tổ chức học sinh, sinh viên giải phóng của cơ quan thành ủy VC Huế.

Công việc này không khó. Vì đã nắm rất vững vàng và có đầy đủ bằng chứng là TCS hoạt động CS, nên khi tôi bí mật tiếp xúc với TCS tại nhà an toàn của cơ quan tình báo Thừa Thiên Huế, trong khoảng thời gian gần 4 tiếng đồng hồ, TCS, không còn cách nào khác, buộc phải công tác.

Và tôi có tin TCS không? Theo bản tính nghề nghiệp, dĩ nhiên, tôi phải nói chớ không. Ngay sau đó, tôi cài thêm một nhân viên tình báo xâm nhập tiếp cận với TCS và những bạn bè của số này thành VC của TCS để có thể theo dõi và phải kiên trì một số tin tức mà TCS cung cấp cho chúng tôi, cho đến tận ngày 29 tháng 10 1975.

Nhân viên này chính là một nhân chứng sống, để có thể xác nhận cho những ai còn thắc mắc rằng có phải TCS là nhân viên tình báo xâm nhập của lực lượng CSĐB thuộc BCH/CSQG/Thừa Thiên-Huế, gài trong tổ chức cơ quan trí vấn của thành ủy VC Huế hay không. Chính anh ta là người mà tôi đã giao cho ba giấy chứng nhận để đưa tận tay cho ba người: TCS và 2 người

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

Tên: Liên Thành

Địa chỉ: Ba, 26 Tháng 5 Năm 2009 13:56

---

khác, xin thêm họ tên

Đó là ba “Sống vì lợi ích công tác đất nước” do tôi, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban BCH/CSQG/Thị trấn Thiên-Hu và là Tổng Thư ký điều hành Ủy ban Phường Ủy ban Hoàng thành Thị trấn Thiên và Thị trấn Hu, “yêu cầu mọi công quan Quân, Dân Chính, giúp đỡ những công việc này đang thi hành phần sống”.

Sống vì lợi ích công tác đất nước mà tôi chấp nhận cho Trình Công Sơn là một lá bùa hộ mệnh công việc, bao bọc cho anh ta trong suốt nhiều năm. Nó đã giúp anh ta trốn quân dịch, khi bị bắt trong các cuộc ca hát phản chiến, hoặc bị tù tình hình chiến tranh, chiến tranh chính phủ VNCH.

Vì vậy mà trong nhiều năm qua tôi hiếm khi có một vài bài viết nói riêng trong thời gian chiến tranh, TCS phải trốn tránh công việc, nhấc nhấc đi quân dịch. Rồi là học sinh viết theo trí tưởng tượng, những hiểu biết mù mịt, hoặc theo lời kể vu vơ mà họ đâu đó.

Nhân viên giao sống vì lợi ích công tác đất nước của tôi cho Trình Công Sơn hiện đang định cư tại vùng ngoại ô Washington D.C. Hoa Kỳ. Anh ta là một nhân chứng sống về những năm.

1- Lý do ghi nhận tại công quan CSQG Hu

Sinh ngày 28/2/1939

Học lực: Tú tài I, cấp 11. Chứng chỉ trình Pháp.

Tốt nghiệp trường sơ phạm Quy Nhơn.

Giáo viên Tiểu học.

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Nghiên r&#223;u và thu&#223;c lá n&#223;ng.

S&#223;c kh&#223;e trung bình.

B&#223; b&#223;nh xu&#223;t tinh s&#223;m, sau đó đ&#223;n 1974 hoàn toàn b&#223;t l&#223;c.

B&#223;n ch&#223;t: Tr&#223;m l&#223;ng , kín đáo, khôn ngoan, gi&#223;i che đ&#223;y ý nghĩ c&#223;a mình.

Xem tr&#223;ng ti&#223;n b&#223;c, có tính ph&#223;n b&#223;i , tr&#223;ng phú khinh b&#223;n, s&#223;n sàng quay l&#223;ng v&#223;i b&#223;n bè hay ân nhân c&#223;a mình tr&#223;c kia, n&#223;u nh&#223; h&#223; sa c&#223; l&#223; v&#223;n

Gia đình:

Ph&#223; thân c&#223;a TCS là m&#223;t quân nhân ph&#223;c trong quân đ&#223;i Pháp, ngành tình báo, phòng 2. Ông b&#223; t&#223; n&#223;n xe h&#223;i do xe c&#223;a quân đ&#223;i Pháp gây ra.

TCS có m&#223;t ng&#223; i C&#223;u ru&#223;t là Lê văn Tông, m&#223;t th&#223;ng gia giàu có t&#223;i đ&#223;ng Phan B&#223;i Châu, Hu&#223;. Ông n&#223;y có v&#223; lai Pháp hi&#223;n đ&#223;nh c&#223; t&#223;i Pháp. Ông ta là võ s&#223; Nhu Đ&#223;o Judo club Hu&#223;. Th&#223;t ra TCS không h&#223;c nhu đ&#223;o ngày nào c&#223;. có l&#223; Tr&#223;nh Cung không bi&#223;t, nên đã vi&#223;t TCS có t&#223;p nhu đ&#223;o. Tr&#223;nh Công Hà, em TCS m&#223;i h&#223;c nhu đ&#223;o. Hà là ng&#223; i t&#223;ng gây ch&#223;n th&#223;ng cho Tr&#223;nh Công Sơn khi Trinh công Hà dùng m&#223;t th&#223; võ khóa ch&#223;t TSC gi&#223;a s&#223;n nhà, trong lúc hai anh em gi&#223;n ch&#223;i v&#223;i nhau.

TCS là anh đ&#223;u trong m&#223;t gia đình đông con.

Các em trai là:



## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

Tên: Liên Thành

Thị trấn Ba, 26 Tháng 5 Năm 2009 13:56

---

1- Trình Công Hà.

Sĩ Quan Quân Lực VNCH

Cấp bậc cuối cùng : Đại úy

2- Trình Xuân Trình

Trình quân đội.

Các em gái:

1- Trình Vĩnh Thúy

Chồng là giáo sư Ngô Kha.

2- Trình Vĩnh Tâm.

Chồng là Đại úy QLVNCH Hoàng Tá Thích. Hoàng Tá Thích có anh ruột là Hoàng Xuân Tuy cấp bậc Đại tá, Chính ủy Sư Đoàn Biên Việt cộng. Sau 1975 làm Thủ trưởng Bộ Đại Học.

3- Trình Thị Hồng Diễm. Không có gì đáng kể.

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

4- Trình Vĩnh Ngân. Không có gì đặc biệt.

5- Trình Vĩnh Trinh, em út. Theo ghi nhận, Trình Vĩnh Trinh cùng mẹ khác cha với những người trên.

Đã có quá nhiều tranh cãi về TCS, quá nhiều câu hỏi được đặt ra: ‘Trình Công Sơn bên mô? Bên Ni? Bên tê’.

Trong chức vụ và trách nhiệm của một Phó trưởng Ty CSDB và sau đó là Chủ Huy Trưởng BCH/CSQG/Trình Thừa Thiên và thị xã Huế trong 9 năm, từ tháng 6/1966 đến đầu năm 1975, và là người đích thân áp lực, móc nối và sau đó đi đầu khi TCS trong chiến dịch xâm nhập vào các bộ phận trí thức và tôn giáo và những sinh viên Giải Phóng Thành Phố Huế, qua những phòng trào quần chúng đấu tranh tại đô thị của công sự, tôi có thể xác nhận rõ ràng và minh bạch về con người của Trình Công Sơn:

- Trình công Sơn: Bên ni. Quốc gia

- Trình Công Sơn cũng là: Bên tê. Công sự Hà Nội

- Trình Công Sơn còn có khả năng là : Bên n. Tình báo người quốc

Hay nói một cách thông thường, theo danh từ chuyên môn của ngành tình báo, thì Trình Công Sơn là điệp viên hai mang 100% và có khả năng mang thêm ba là làm cho công quan tình báo người ai quốc. Những người đi đầu đặt ra là, mang nào là mang chính ?

I- Trình Công Sơn: Bên ni.

Có phần đúng, TCS bên ni. Chính tôi đã tách TCS làm tình báo viên cho ngành Cảnh Sát

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

Tên: Liên Thành

Địa chỉ: Ba, 26 Tháng 5 Năm 2009 13:56

---

Độc biết thu được Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Trình Thừa Thiên và Thừa Xá Huân. Mặc dù trong khoảng thời gian từ 1966 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975 cũng có lúc gián đoạn một thời gian vì anh ta không ở Huế. Những công việc chung chung thì anh ta đã hợp tác với chúng tôi trong khoảng thời gian không phải là ngắn.

Có những sự kiện câu hỏi, cái gì đã làm cho Trình Công Sơn hợp tác với Liên Thành, hay nói chung ra là chấp nhận làm tình báo viên cho CSĐB/ thu được BCH/CSQG/Thừa Thiên- Huế :

1- vì có máu phiêu lưu ở a mô hình nuồn thành đi p viên?

Câu Trả lời: Không phải.

2- Vì tình cảm cá nhân giữa Liên Thành và Trình Công Sơn? Vì hai người quen biết với nhau từ lâu?

Câu trả lời: cũng không phải.

3- Vì tình thân ái quốc, tình thân trách nhiệm của người quốc gia, tình thân trách nhiệm của một người trẻ đối với hình ảnh tình đất nước vào thời điểm đó?

Câu trả lời: càng không phải.

4- Vì quyên luyến bản thân, vì an ninh bản thân?

Câu trả lời: Đúng. Hoàn toàn đúng!

Khi tôi chọc TCS, tôi đã dùng chiın thuıt “Cây gıy và cı rı t”:

Tôi đã đıa ra nhıng bıng chıng rành rành hành đıng tiıp tay cıa TCS trong viı c đào thoát cıa hai anh em Hoàng Phı Ngı c Tıı ng, Hoàng Phı Ngı c Phan, do cı quan B5 và thành ıy Huı trı c tiıp tı chı c. Rı i viı c mıt sı c sı nı i thành VC trong giı i trí thı c, sinh viên tiıp xúc thıı ng xuyên vı i TCS, và nhıt hıng là viı c cán bı Thành ıy Viıt Cıng Huı Lê Khı c Cı m, đã nhiı u lı n tiıp xúc vı i TCS.

Tôi đã nói vı i TCS:

“Vı i chıng đó sı viı c đı cho tôi có thı ký lı nh bıt giı anh, cho thı m vı n , thiıt lı p hı sı , không đıa ra tòa, mà trong quyı n hı n và chı c vı cı a tôi ,ngoài Chı huy Trıı ng CSQG, Tıı ng thı ký đıu hành ıy ban Phıı ng Hoàng tı nh, tôi còn giı chı c vı là tıng thı ký Hı i Đıng An Ninh Tı nh, tôi có thı đı nghı vì tình hình an ninh, giı anh hai năm tı i Phú Quı c và sau hai năm lı i tái xét. Cı nhı vı y mı i đıt 2 năm. Có bao nhiı u lı n hai năm tı i đı o Phú Quı c trong đı i ngı i, Anh có chı u nı i không? “

Đó là cây gıy mà tôi dùng làm áp lı c vı i TCS.

Vı y còn cı cı rı t?

Ngoài nhıng giúp đı , phe lı nhıng viı c không tiın nói ra, đı gia đình TCS có thı kiı m sı ng, cı cı rı t rı t ngı t là mıt Sı Vı lı nh đıt biıt đı i khái:

“ Hı và tên.....

Ngıı i mang giı y nı y là viên chı c Đı c Biıt thuı c BCH/CSQG Thı a Thiên-Huı . Yêu cı u các cı quan Quân, Dân, Chính giúp đı , trong khi thı a hành phı n sı .

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Hu, ngày....

Ch Huy Tru ng CSQG TT-Hu

Kiểm Trình Thơ ký y Ban Ph ng Hoàng Trình.

Thi u tá Liên Thành. “

B m t và b trái c a t m gi y này ch đ b o v cho TCS trình lính.

Đ đ i i, TCS cung c p nh ng tin t c đ ch mà chúng tôi c n. Trình :

Danh tánh t ch c, cá nhân các c s n i thành VC trong các t ch c trí v n, dân v n, tôn giáo v n c a Thành y VC. Các đ ng dây các tr m liên l c n i thành c a b n chúng, k ho ch hành đ ng c a b n chúng v...v...Tóm l i nh ng gì mà TCS bi t đ c.

Nh ng nh ng gì áp l c, nh ng gì g ng ép, b t bu c, th ng k t qu không nh mình mong mu n. Nh ng gì TCS cung c p cho chúng tôi ch là 1/10 nh ng s vi c mà TSC bi t đ c. Có nhi u vi c r t quan tr ng mà TCS đã tham gia, bi t rõ ràng, t ng t n, nh ng y v n gi im l ng, không h báo cáo. Trong khi đó, thì m t đ ng dây n i tuy n khác c a chúng tôi đã phúc trình s vi c l i cho chúng tôi. Xin đ n c m t vài tr ng h p sau đây:

1-T i b sông H ng thu c vùng Gia H i, đ an đ i di n v i r p Ciné Châu Tinh có m t b n đồ, th ng xuyên có m t chi c đồ neo t i đó, c a m t c p v ch ng nghèo, bán chè cháo đ nh t trên sông H ng v đêm. Ng i ch ng là c s n i thành c a VC, nh ng th t ra l i là ng i c a chúng tôi. Chi c đồ đó chúng tôi đã b ti n ra mua và giao cho c s s đ ng làm tr m liên l c g p m t c a cán b n i thành VC. R t nhi u cán b , c s vi t công trong t ch c h c sinh, sinh viên gi i phóng thành ph Hu đ n đó đ h i h p, nh : B u Ch , Ngô Kha, Trình Hoài, Hoàng th Th , Ph m th Xuân Qu ... và ngay c đ ng s là TCS cũng đã đ n đó h i h p m t đôi l n. Nh ng tuy t đ i không bao gi TCS cho chúng tôi bi t tr m liên l c này.

## Trình Công Sơn và nghệ thuật đờng nôm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

2-Cũng như vậy, trình thơ hai là một quán café gần nhà Thơ ông Nghệ sĩ Trình Diên. Đây cũng là trình liên lạc hội họp nơi thành của bọn chúng. Chính TCS đã đi cùng Ngô Kha đến đây như u lôn, nghệ thuật đờng sô vôn tuy t đờ không báo cáo lên.

Chúng tôi cũng phát hiện một như u thơ t, tài liệu VC tìm nơi thành Huế chuyển vào Saigon do TCS giao cho Nguyễn Hữu Đờng chuyển đi. Lưu đờng nghệ thuật chuyển bay quân số của một số bọn bè Không Quân, nên không biết ai soát hỏi.

II- Trình Công Sơn : Bên tề?

Như ai đã nghĩ rằng TCS là người Cờng Sơn, nghệ thuật đờng cho Cờng Sơn đi u đó đúng, đúng 100%. Tôi không đờnh như vậy .

Câu hỏi Trình Công Sơn: Bên tề?

Câu trả lời của tôi: Trình Công Sơn bên tề. Ý nghệ thuật đờng cho cờng sôn.

Cán bộ đi u khi n và chủ đờo trực tiếp đờng sô là: Lê Khắc Cờm.

Như đã biết trong một buổi họp một tại Tuy t Tinh Cờc của Hoàng Phờ Ngờc Tôờng, vào thời đờm cao trào tranh đờu Miền trung đang lên cao 1965-1966, trình số hiện đờn của Hoàng Phờ Ngờc Tôờng, HP Ngờc Phan, Nguyễn Đờc Xuân, Đinh Cờng, Nờ văn sĩ Túy Hờng, Trình Vàng Sao, Trình Quang Long, nghệ thuật SV tranh đờu gờc và cũng là đám số của Thành y Huế , Trình Công Sơn đã hát một ca khúc mới. Bài này chủ nói lên nơi bắt hờnh của tuôi trình bộ cuôn vào cờn bộ của cuốc chi n, nghệ thuật hoàn toàn không nói gì đờn nguyên nhân của cuốc chi n, di hỏi của nó, cũng như cách gi i quy t vôn đờ, như là như c của các như c sĩ Trình Thi n Thanh, Anh Bờng, Phờm Duy vv. Bài hát đó là bài“V t lẫn trờm”:

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

“Bài ca dao trên cồn cát, trên ngai vàng quê nhà mất thì i ng yền tu i xanh....r i m t hôm ch t th y hoang vu quanh mình...”

Đó là bài nh c ph n chi n đ u tiên c a Trình Công Sơn. Tác ph m này đ c thai nghén trong m t cái lò c ng s n n m vùng, theo ý mu n c a c ng s n HN, thì dĩ nhiên nó là con đ c a CS. Trong khi bao nhiêu thanh niên cùng trang l a v i TCS đang c m s úng chi n đ u t t b t, thì TCS không làm gì c . Ch ãn x i ã thì, đ n n i ch t th y hoang vu quanh mình, nên đi làm c ng s n

Sau n y TCS vi t nh c nói v cu c chi n theo nhu c u đ u tranh t i đô th c a đám SV, trí th c, ho t đ ng n m vùng. Nhu c u đó là làm tê liệt tinh th n b t khu t truy n th ng c a ng i VN, không mu n chi n đ u, bi quan như nh c, ã l i c u an. Nhi m v c a TCS là ch ra nh ng lo i thu c đ c nh th !

Cũng đã có m t vài phúc trình nói r ng, có m t vài bài nh c ph n chi n c a TCS, nh c c a TCS nh ng l i c a Phan Duy Nhân. Phan Duy Nhân là m t sinh viên, cán b c ng s n. Tôi nh không l m thì y đã b b t và giam t i Côn Sơn t sau M u Thân 1968

III- Trình Công Sơn: Bên n ? t c c quan tình báo ng ai qu c

Tôi không mu n tr l i là YES, hay NO.

Không th tr l i Yes vì ch a có th công b lúc này

Nh ng cũng không th : SAY NO vì:

1- có m t s tin t c khá chính xác, cho r ng m t s bài nh c g i là “Ph n Chi n”, TCS đã vi t theo đ n đ t hàng c a tình báo ng ai qu c. Lo i nh c này đ c tung ra đ t o thêm ch ng c là dân Mi n Nam không mu n chi n tranh, mu n đ u hàng CS?. B i c nh ph n chi n nh th , r t thích h p và xác đáng cho vi c “Đ ng minh tháo ch y”.

2- Những Trình Công Sơn đã viết:

“ Ngày 30 tháng 4 thì Sơn đi rồi. Tôi nhớ buổi chiều đó Địch Ngọc Yến đến đón Sơn về thăm nhà báo Mẹ, để nghe Sơn là đã có máy bay đưa gia đình Sơn đi Hoa Kỳ”.

Địch Ngọc Yến là ai?

Ông Địch Ngọc Yến là nhân viên Tình báo xuất sắc của chính phủ VNCH. Nhiệm vụ phụ của là Phụ Địch Ủy Trung ương Tình báo.

Tình báo người ai quốc đã phát hiện được những hoạt động của Ông Địch Ngọc Yến trong sinh viên học báo chí tại Sài Gòn, nhớ là một cán bộ nội thành VC. Họ đã không biết rằng Địch Ngọc Yến là nhân viên của phụ Địch Ủy Trung ương Tình Báo VNCH, được gài vào nóm vùng trong tổ chức để che, nên đã móc nối ông Địch Ngọc Yến. Là một người trung thành với đất nước, ông Yến trình sự việc này lên tổ chức để xin chuyển. Ông đã được Phụ Địch Ủy Trung ương chấp thuận để ông làm việc cho tình báo người ai quốc.

Tôi biết hóa rằng người giúp của ông Địch Ngọc Yến, bạn tôi, chính phủ VNCH không còn, và Ông Địch Ngọc Yến cũng đã yên nghỉ. Những ông còn để lại một nỗi oan sai trên cõi đời phiến loạn này. Và những người đi u tôi nói ra không còn vì phạm an ninh cá nhân của ông nữa, cho nên tôi phải nói. Mục đích của tôi là che giấu minh oan, hay đúng hơn là trừ đi danh dự cho một nhà báo tài ba, yêu nước. Khi tìm hình ông Yến người chung với tên Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng chính phủ Cộng sản Việt Nam được tung ra, thì đầu tiên liên cho Ông Yến là Cộng sản. Mục đích của việc làm này chắc ai cũng hiểu.

Tìm hình đó, tôi cũng từng giúp tìm hình của nhiếp ảnh gia Mẹ Adam chụp Thiệu Trị người Nguyễn Ngọc Loan bên tên được công Cộng sản Bộ Lý Lộ, trong Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn. Tìm hình đó chắc có thể nói lên được một nỗi oan sai mà Adam muốn nói. Còn một nỗi oan kia thì cần phải phân tích thật kỹ càng, rồi hãy kể lại về Thiệu Trị người Nguyễn Ngọc Loan, cũng chụp ảnh của mẹ.



## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Cũng vậy, Đ&#228;ng c&#228; Y&#228;n ng&#228;i chung với Nguy&#228;n T&#228;n Dũng có thể vì nghiệp dĩ tình báo và mặt  
đây vẫn đang vẫn còn ông ta chưa dứt. Bởi vì ngày xưa ông đã phải vì nhiệm vụ, tuân lệnh theo  
c&#228;p, là Ph&#228; Đ&#228;c y Trung &#228;ng Tình Báo VNCH, hoạt động cho tình báo quốc gia. Và con  
tâm lý phải tiếp tục như thế. Đó cũng là chuyện bình thường của một người làm tình báo chuyên  
nghiệp như ông mà thôi. Còn trái tim ông vẫn thuộc về VNCH

Xin trình bày công việc, công lý và danh dự cho Ông Đ&#228;ng c&#228; Y&#228;n, mặt chỉ huy tình báo xuất sắc  
của Ph&#228; Đ&#228;c y Trung &#228;ng Tình Báo VNCH

Vậy thì, chuyện Đ&#228;ng c&#228; Y&#228;n đi cùng nhà báo M&#228; đ&#228;n, đến gặp đón Sơn và gia đình đi Mỹ vào  
ngày 30/4/1975 theo lệnh của ai?

- Ph&#228; Đ&#228;c y Trung &#228;ng tình báo VNCH? Điều này không có

- Tình báo Việt Cộng?

- Tình báo Ngoại Quốc?

Chắc quý vị đã biết câu trả lời, là ai đã phái Đ&#228;ng c&#228; Y&#228;n và nhà báo M&#228; đ&#228;n đến TCS và gia  
đình đi Mỹ, không cần tôi phải nói ra.

Những phân tích của CSQG Thừa Thiên Huế và suy nghĩ, ý kiến của tôi về Trình Công Sơn

Là một cán bộ đi đầu khi TCS trong chiến đấu xâm nhập vào hàng ngũ các tổ chức Cộng Sản  
tại Huế, trong một thời gian khá dài, BCH CSQG Thừa Thiên Huế và tôi có những nhận xét sau  
đây.

1- Một cán bộ hoạt động quan trọng của gia đình trái tim của TCS đã dành cho công

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

s n.

2-Những xáo trộn chính trị, những cuộc biểu tình, đình công bãi thị, những ngày tuyệt thực, những đêm không ngủ, những màn văn nghệ đấu tranh phản chiến, đòi hòa bình (những đòi hỏi? nghe thì tốt là đẹp! thì tốt là ngây thơ!), đòi ngừng chiến rút quân, căm phẫn trí vấn nạn thành, di tản ra triền miên tại Đồi Hóc Huế, trên khắp những công cộng đô. Công khai, họ bí mật, TCS đã góp tay vào.

3- Nếu số lính nhốt trong trại TCS là số đi lính. Vì thế, bằng mọi giá, chấp nhận mọi điều kiện, để ý đến các bao che trốn lính. Ngoài ra, để chắc ăn, TCS còn quy tập tâm vệ vấn các giới chức cao cấp của chính quyền VNCH thích nhấc cựa, để cho y dằn dặt trốn lính. TCS đã trở thành công cụ hèn hạ thiêu hủy cách

Trình Cung nói:

“TCS sai lầm vì nghĩ rằng Công Sơn như sau:

Không ở trong những dây của mặt trời chiếu và chiếu sáng lãnh đạo của mặt trời chiếu đó.”

Phát biểu của Trình Cung hoàn toàn dựa trên cảm tính, không dựa trên sự kiện. Phát biểu này hoàn toàn sai sự thật.

Ông Trình Cung, theo ghi nhận của CSQG, đã đặt tên cho Nguyễn Văn Liễu ra thành Trình Cung, không chấp nhận tình bạn với TCS, mà còn bịa quan hệ tình cảm với cô em gái TCS là Trình Vĩnh Thúy. Có thể vì muốn ràng buộc tình cảm nhiều mặt để che giấu sáng suốt, nên Trình Cung đã không biết rằng ông anh ruột đang hoạt động công cộng.

Tôi xin xác định: Trình Công Sơn nóm trong tổ chức trí vấn của các quan Thành ủy Việt Cộng Huế hiện tại. Và cán bộ lãnh đạo chỉ huy TCS là Lê Khắc Công

TCS đã nóm trong tốp chốc nóm vùng tốp Hu. Tốp nhúng tay phôi hốp giúi thoát Hoàng Ph Ngoc Tốp ng, Hoàng ph Ngoc Phan, theo ch th c a B5 và thành y. Sau này, nh ng tên đ i ác đó tr thành đao ph th T t M u Thân. TCS nghĩ gì khi vi t và hát: “Chi u đi qua bãi dâu, hát trên nh ng xác ng i, tôi đã th y, nh ng h h m, đã chôn vùi thân xác anh em...”

Xin h i vong h n TCS, ai chôn xác anh em? Ai đã đ p đ u anh em? Và ai đã giúp giúi c u nh ng đ i đ t này, đ tr v gi t dân lành Hu? TCS có trách nhi m trong chuy n này hay không? Xin h i vong h n ông?

Bi t r t rõ ai gây ra chuy n th m sát rùng r n t i quê h ng c a chính mình, nh ng TCS sau đó v n ti p t c ho t đ ng nóm vùng. TCS còn có trái tim không? Có tình ngu i không? R i TCS v n vi t nh c ph n chi n, m c đích ph n đ i chi n tranh m t chi u. Có nghĩa là TCS ch ph n đ i cu c chi n đ u c a ng i đang ph i t v . Còn thì TCS ng h và ti p tay cho s xâm lăng b ng vũ khí c a CS đ i v i ng i dân Mi n Nam. Nh v y, th h i TCS có ng thi n không? Nh ng i i mang tính tri t lý v thân ph n con ng i, trong nh c TCS có th t s t trái tim anh ta? Nó có chút tình ng i nào không? Hay ch là nh ng giai đ u vay m n đ i trá, ph c v cho ác qu ?

Trình Công Sơn phôi hốp th ng xuyên v i l c l ng Sinh Viên Giúi phóng thành ph Hu c a tr ng Đ i H c Hu , nh m thi hành công tác dân v n, trí v n, qua nh ng h i th o, ca nh c ph n chi n. Tên tu i đám CS nóm vùng có liên h ch t ch v i y tôi đã vi t ph n trên.

Theo Trình Cung, Trình Công Sơn:

“Không dám thoát ly theo MTGPMN”. Đi u này hoàn toàn không đúng, b i i :

Vai trò và trách nhi n c a TCS r t quan trọng trong vi c gây suy s p tinh th n yêu n c c a nhi u t ng l p thanh niên Mi n Nam Vi t Nam. Qua nh ng b n nh c ph n chi n, TCS đã t o đ c m t tình tr ng tâm lý n hèn ch b i cho m t s ng i Mi n Nam. M t s khác ph n ng ch ng chính quy n, gây b t l i v m t chính tr cho qu c gia. Nh v y, TCS đã và đang th c hi n đ c s m ng mà CS r t c n th i b y gi

Nếu TCS thoát ly, thì những TCS sẽ bị chính quyền cấm. Và như thế thì làm sao có những buổi họp ở thôn xóm tranh? Làm sao TCS có thể đích thân tham dự, phải bị những chính quyền? Làm sao trở thành thành viên, lời khuyên đồng đội ở các trại giam Đại học Huế, Sài Gòn, Đà Lạt?

Vì những người đi này, ta thấy ngay, MTGP đã khôn ngoan để TCS ở lại ở những người đi, có lợi cho họ là rút TCS ra khỏi khu.

Hôm nay nếu TCS thoát ly ra khỏi khu, thì không phải là ý quy định của họ, mà do Thành Huế. Ý không gặp nguy hiểm như Tô và Phan, thì tại sao phải đi này ra khỏi khu? Trong khi nhu cầu của họ đi này và tại các đô thị, để họ trở cho các trại giam chúng ta tranh, rõ ràng có lợi cho MTGP những người.

Có một vài sự việc liên quan đến TCS tôi vẫn thường nghe trên một số báo chí, đi đến tranh cãi bàn luận:

1- Trình Cung và một vài người đã: nói trong Mùa xuân 1968 Trình Công Sơn bị công sự giết hại.

Ai giết hại TCS? Hoàng phúc người Tô và Phan? Hoàng Phúc người Phan? Nguyễn Đức Xuân?

Ba tên ác quỷ này khi đó đang ở cánh B của trại đánh Huế. Tất cả vùng chiến tranh Quận I và Quận II. Cả ba đang say sưa lấy máu tươi, giết đồng bào vô tội, làm gì có thì giờ mà sang quận III, nếu TCS trú ngụ? Mà nếu có qua được Quận III chẳng nữa, thì cũng chỉ để ôm nhau vui mừng, cùng hát bài: “Nhớ có bác Hồ trong ngày vui đời thế này”. Vì TCS với bọn này “vua là đồng chí, vua là anh em mà”

Tôi khi đó là phó Trưởng ty CSDB, và là Quận trưởng quân III, vùng TCS trú ngụ. Vì vậy tôi biết rõ chuyện này lắm, xin đồng ý bạn đọc.

2- Ngày 30/4/1975 TCS cùng gia đình đã vào Phi trường Tân Sơn Nhất để đi cùng Thiệu u Trung Nguyễn Cao Kỳ, những TCS và gia đình đã bắt ông Kỳ bắt rớt. Mọi mặt chuyển biến đột ngột.

Ngày 28 tháng 4/ 1975 tôi gặp TCS tại một địa điểm đã hẹn trước, tại thành phố Saigon. Tôi nói với TCS:

- “Tôi là người sẽ đưa anh đi. Đã có những tin cho anh và gia đình. Mọi người chỉ mang một tách tay nhè mà thôi”.

TCS đã trả lời tôi:

- “Cám ơn Liên Thành, những mình quyết định như vậy. Những công việc là Liên Thành, nên đi gặp đi”.

Tôi chia tay TCS khoảng 11 giờ trưa ngày 28 tháng 4 năm 1975.

Sáng 30 tháng 4 năm 1975 khi tôi đang ở trên tàu ngoài vùng biển Vũng Tàu, thì TCS hát bài “Nhị Vòng Tay Lữ” trên đài phát thanh Saigon. TCS đón những người anh em đồng chí của TCS vào thành phố, đưa những vòng tay của anh, của các học sinh, nghèo đói, các cô. Những người chỉ TCS đến đài phát thanh Saigon sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngoài Nguyễn Hữu Đồng còn có Nguyễn Hữu Thái. Nguyễn Hữu Thái là tên thực công thu của thành phố Saigon, thủ phủ trung lưu đến giới chức Giáo sư Nguyễn Văn Bông Viên trường Học viên Quốc Gia Hành chính

Cuộc chiến đã chấm dứt hơn 34 năm qua, những vòng tay của anh mà TCS đã mượn để “nhị vòng tay lữ” vẫn còn sống tốt đẹp như dân tộc. Hơn TCS đời sống và vàng vẫn còn vui vẻ, vì có nhiều người vẫn còn những bài hát “Nhị Vòng Tay Lữ” này!

Cái phi lý của họ khiến thúc của cuộc chiến này, mà một người thu của họ một rớt như Bác sĩ Châu An Huy Thành, trong một bài viết, đã phê bình người:

“ Kì tở ngày 30/4/1975 đởn nay, trong tâm khở m cở a tở t cở ngỏ oi Viở t Nam đở u không người câu hỏi: Tở i sao Miở n Nam lỏ i thua? Tở i sao cái đởng lỏ i thua cái sai? Tở i sao cái ác lỏ i thở ng cái thiở n? Câu hỏi này không nhở ng đở i vở i ngỏ ỏ i Viở t ỏ Miở n Nam mà còn là câu hỏi cho cở thở hở thanh niên lỏ n lên sau cuở c chiở n tranh trong cở nuở c. Và mãi mãi sỏ là câu hỏi đau thuở ng cho lỏ ch sỏ viở t Nam muôn đở i sau”.

Tôi đã phỏ i cú mỏ t khi đở c câu hỏi này

Phỏ i, đởng, thỏ hỏ cở a chúng tôi đã có lỏ i vở i quê hỏ ỏ ng, vở i đở ng bào. Chúng tôi đã đở cho “Cái đởng thua cái sai. Cái ác thỏ ng cái thiở n”.

Thỏ nhỏ ng chúng tôi đã thua vì không còn sỏng đở n, đở chỏ ng lỏ i sỏng đở n cở a toàn bỏ lỏ c luở ng CS quỏ c tở . Chúng tôi có lỏ i, nhỏ ng chúng tôi cũng đã tở n lỏ c.

Ai đã gây ra chuyỏ n không còn sỏng đở n này? Truy nguyên câu hỏi, chúng ta phỏ i nhỏ n thỏ y rỏ ng, cái đau cở a Miở n Nam là đã có nhỏ ng kỏ thỏ ma CS, nỏ i giáo cho giỏ c. Đã giúp tở o ra nhỏ ng biỏ n đở ng chính trỏ tở i Sài Gòn và tở i Miở n Trung. Lỏ a cở a nhỏ ng cuở c xuở ng đở ỏ ng, tở thiỏ u, đở u tranh bỏ o đở ng, đã là nguyên nhân cho phong trào phỏ n chiỏ n quỏ c tở và tở i Mỏ . Cuỏ i cùng, mỏ t sỏ kỏ phỏ n chiỏ n tở i Mỏ trỏ thành nhỏ ng vỏ dân cỏ , nghỏ sĩ.. thỏ ng tay cỏ t viỏ n trỏ cho Miở n Nam, mỏ t xu cũng chỏ ng! CS đã đi bỏ vào Miở n Nam, ngỏ i xỏ m lên ngôi vỏ thỏ ng trỏ , gây bao tàn hỏ i cho đở t nỏ ỏ c, bán đở ng tiỏ n đở non sông cho Bỏ c Kinh.

Trong suỏ t chiỏ u dài cuở c chiỏ n, Quân Lỏ c VNCH, lỏ c lỏ ỏ ng Cỏ nh Sát Quỏ c Gia, đã chỏ ngỏ đỏ ỏ c cái sai, hỏ đã bóp nát đỏ ỏ c cái ác. Hỏ đã bỏ o vỏ đỏ ỏ c bỏ cỏi, bỏ o vỏ đỏ ỏ c sinh mỏ ng và tài sỏ n cở a đở ng bào. Thỏ nhỏ ng, bên cỏ nh đó, là nhỏ ng kỏ lãnh đở o quân sỏ cũng nhỏ hành chánh, các vỏ gỏ i là “ chính trỏ gia” đã ỏ ỏ n hèn xu nỏ nh, đã bỏ đỏ nhỏ ng thỏ lỏ c tôn giáo đen tở i đở đỏ ỏ c vinh thân. Hỏ nhỏ m mỏ t làm ngỏ , mỏ c đở u biỏ t rỏ rỏ ng, nhỏ ng kỏ lãnh đở o tôn giáo mà hỏ đang đỏ a vào, là nhỏ ng tên Viở t Cỏ ng nỏ m vùng. Nhỏ Trí Quang, Thiỏ n Siêu, Đôn Hỏ u, Chánh Trỏ c, Nhỏ Ý v..v... hỏ không dám cuỏ ng, dám chỏ ng lỏ i bỏ n chúng. Vì chỏ ng lỏ i, hỏ sỏ mỏ t hỏ t danh vọng tiỏ n tài chỏ c tỏ ỏ c. Hỏ thuỏ n phỏ c Trí Quang, Đôn Hỏ u, Thiỏ n Siêu, Chánh Trỏ c thuỏ n phỏ c thỏ n linh.

## Trình Công Sơn và những hoạt động nổi bật vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Ngoài những tên Công Sơn nổi bật tu hành mà tôi vừa kể trên, còn có một đám trí thức khoa bảng, sinh viên, đã đứng ở ông bà cha mẹ của bọn chúng dùng tiền bạc, dùng lúa gạo, dùng thuốc phồn, dùng tinh hoa lễ nghĩa, dỗ dành của miếng nam nuôi những đày đọa, đào tạo chúng nên những cái, đứng rảnh, một số mọt chiếu, chúng quay lại phồn bọn ông bà, cha mẹ, anh em, bọn bè, đi theo Công Sơn. Chúng đem AK vào thành phố bọn phá, sát hại những bào. Bọn này là ai? bọn chúng là đám VC nổi bật vùng, là đám thành phố bọn ba, là đám giáo sư và sinh viên tại Huế mà tôi đã nêu tên họ những người nổi bật trên. Và tôi sẽ lập đi lập lại những cái tên này cho đến mãi mãi đời tôi. Đời n hình là: Lê Văn Hộ, Hoàng phúc ngọc Tuồng, Ngô Kha, Trình công sơn, Nguyễn Đức Xuân, Phan duy Nhân, Phạm th Xuân Qu. Và quá những....

Từ sau 1963 đến 1972 đám VC nổi bật tu hành phồn họp với đám trí thức, SV của số nổi bật thành VC, đã phá nát miếng nam, đứng biệt là Huế. Họu qu của những tranh đấu của Trí quang 1966, với tàn sát những bào Huế trong Mùa Thân 1968, với mưu toan tống n những đày đọa tại Huế vào 5/1972 để chiếm Huế làm thủ đô cho MTGPMN, trước khi ký hòa đàm Paris 1973, tất cả chính là con những đ n tại họu qu đau th những của ngày 30/4/1975.

Sau 30/4, TCS đã không đứng ở số đ ng. Tình trạng này là chung cho tất cả nhóm chính trị thuộc cái gọi là MTGPMN, chứ không riêng gì TCS. Cũng may cho TCS, sau này gặp bà Phan Lương Công, với th hai của Võ Văn Kiệt. Bà Phan Lương Công Công là con nuôi của Thiệu úy Phan tá Lăng trong quân đội Pháp tại Huế. Sau này Phan tá Lăng trở thành đội tá trong quân đội Nhân dân của Võ nguyên Giáp. Bà Công say mê những Trình Công Sơn, và nhờ đó, Trình Công Sơn đứng ở Sáu Dân, tất Võ Văn Kiệt của và t. Đời TCS bắt đầu sang một trang mới. Tất cánh giàu sang phú quý, quay lại họ t họ đám Trình Cung, Nguyễn họu Đ ng và đám bọn bè tranh đấu cũ tại Huế, mà đã một th họ t n số c, t n lòng giúp đỡ TCS và gia đình y,.

Giống một người của đời của TCS là mong muốn trở thành những viên những Công Sơn Việt Nam. Đúng như những Trình Cung đã viết trong bài "TCS và tham vọng chính trị". Khi giống một vàng này bởi Hoàng Hiệp, chính trị viên của Hội Âm Nhạc thành phố HCM, và cũng là cán bộ trách nhiệm quản lý TCS ngăn chặn, bóp nát, thì TCS tất giận, phồn ng bọn ng họ i những họ t c tưu mà tôi không dám lập lại. Những tôi không họ ng c nhiên là TCS đã nói những v y. Xin đứng bài của TC để biệt TCS đã nói gì với Hoàng Hiệp

TCS muốn trở thành những viên CS chúng phồn vì lý những họ c th t tha gì với những CS Việt Nam lúc đó n a, mà vì quy n họ c của một những viên những họ c họ ng khi còn sống và ngay cả khi đã chết.

## Trò nh Công S n và nh ng ho t đ ng n m vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Nh ng ngày bệnh h an, g n k cái ch t, mong c c a CTS là đ c an ngh trong nghĩa trang dành cho nh ng đ ng viên c ng s n.

Ngày 1/4/2001 TCS trút h i th cu i cùng. Gia đình TCS và nh t là Tr nh Xuân T nh, ng i em trai th hai c a TCS đã v t v ch y ch t, đ cho TCS đ c an ngh t i nghĩa trang dành cho đ ng viên CS trong thành ph Sài Gòn, nh ng đã th t b i.

TCS b chôn t i nghĩa trang Gò D u H . Đó là nghĩa trang bình thu ng, không nh u c mu n. N i an ngh c a nh ng ng i mà b n c ng S n th ng g i là Ng y Quân , Ng y Quy n, Ng y dân c a chính quy n cũ.

Ba m oi b n năm đã trôi qua, nhi u tranh lu n v “thiên tài” TCS, h n là ai? là Qu c gia hay C ng s n?

Là ng i, vì lý do ngh nghi p, cùng th h , tu i đ i suýt soát nhau, TCS là b n c a anh tôi, thành ph Hu i nh , nên tôi bi t r t rõ và sâu v TCS. Nh ng tôi v n im ng. Không ph i vì s khi ph i đ ng đ n “Thiên tài” Tr nh Công S n c a m t s không nh nh ng ng i đã và đang h t lòng xuýt xoa ng ng m , mà th t tình vì trong lòng xem th ng TCS.

B t h nh thay quê h ng x Hu và đ t n c Vi t Nam i có “thiên tài” ki u này. Đã t lâu r i, ít khi tôi mu n nh c đ n tên TCS. R t nhi u ng i h i tôi v TCS, vì h bi t là tôi bi t t n k rằng chân tóc toàn b nhóm n m vùng Hu . H mu n tôi xác nh n TCS là ai? Có ho t đ ng CS không? tôi ch c i mà không nói. Th t ra thì cũng có ph n mu n ch xem có ai đó ngoài tôi ra, nói lên đ i u này. B i vì tôi tin ng, tôi không ph i là ngu i duy nh t bi t con ng i th t c a TCS

Nh ng sau hai bài vi t c a Tr nh Cung, và anh B ng Phong Đ ng văn Âu, gây tranh lu n gi a hai phe ch ng và bệnh TCS, tôi quy t đ nh nói ra toàn b s th t. Vì b n thân hai bài vi t cũng nh r t nhi u ý ki n v TCS đ u thi u sót, mù m . Cũng đ hi u, vì c hai tác gi trên có l đ u không bi t nhi u, bi t sâu v TCS, thì làm sao đ c gi có th tìm cho mình m t thái đ , m t lý do nào đó đ ti p t c, ho c yêu, ho c h n. Vì th mà tôi đã ph i nói ra nh ng gì mà tôi bi t, r i quý v và l ch s tùy nghi suy nghĩ. Yêu v n c yêu, ghét v n c ghét. Không sao c !.



## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

Hay là quý v, có thể bình tĩnh hơn, để đánh giá và chọn cho mình một thay đổi tình cảm nào đó?

Đúng nhiên, những gì tôi vừa trình bày trên sẽ gây sóng gió đúng cảm. Con người bình thường ai cũng muốn sống yên bình hơn, tôi cũng không khác. Nhưng vì là người mang bệnh chết đúng người đau, thay vì sai trái khó thể làm người, thì giữa sự thật và sóng gió, tôi chọn sự thật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm những gì tôi nói về TCS. Tôi sẵn sàng tranh luận với bất kỳ cá nhân nào, tổ chức nào muốn cùng tôi tranh luận về TCS bất cứ nơi nào, ngày giờ nào, trên các diễn đàn công luận. Nhưng tôi sẽ không tranh luận với bất cứ ai chỉ dùng bút danh, bút hiên mà không có tên tuổi lý lịch thật, cũng như những ai không có những quan hệ ràng buộc tuồng đời về TCS, để có thể đưa ra những thông tin khét tít. Bởi vì nếu như thế, thì tôi xin trả lời những thế này: tức người VN mình có câu: “nói chuyện với cái đầu gối còn sống hơn”

Có một điều làm tôi áy náy. Đó là khi nghĩ đến người bạn, người đồng nghiệp cũ, một người rất đáng trọng, để ý Trình Công Hà. Xin cho tôi gửi một lời xin lỗi đến những người bạn thân này

“Xin lỗi Trình Công Hà. Tôi không còn cách nào khác, tôi phải nói ra sự thật. Một miền Nam là trách nhiệm của chúng ta. Tôi và bạn cùng chung lý tưởng và chí nguyện. Nhưng bất hạnh thay, anh của bạn thì không. Anh của bạn đã nộp giáo cho giặc, rồi thì giặc bán đúng giang sơn! Tôi có còn chọn lựa nào không?,

Trình Công Hà! Xin lỗi bạn.

Và có ai đó đặt câu hỏi cho tôi là sao không viết khi TCS còn sống? Sao không để TCS yên nghĩ. Thưa quý v, tôi khó có thể viết khi TCS còn sống là bởi TCS có nhu cầu khả năng vẫn còn đang hoạt động cho tình báo người quốc, có nhu cầu điểu không thể biến hóa. Còn câu hỏi sao không để TCS an nghĩ? Thưa quý v, những tôi tôi viết điếu nuốc và dân tộc như thế, có chết ngàn năm cũng phải lỗi ra....

Và tôi cũng xin của tôi cho bài viết này, và cho TCS, đó là những nhận xét của Tô Hữu về những nhân vật nổi tiếng của miền nam, trong đó có TCS. Tô Hữu đã nhận xét về TCS như sau:

## Trình Công Sơn và những hoạt động nóm vùng

T&#225;c Gi&#7843;: Liên Thành

Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 13:56

---

“TCS là thành phần không đáng tin cậy. Lý lịch xấu. Cha và nhiều người trong gia đình tôi trước đã tham gia quân đội Pháp, làm phòng nhì của quân đội Pháp tại Huế. Thế này sẽ ngã theo chiểu gió”.

“TCS đã bỏ Trình Hoàn trừ yếm thì cũng chẳng có gì”.

Tôi không biết khi còn sống, Trình Công Sơn có biết công sơn đã nhìn TCS như vậy không? Chẳng lẽ tôi còn biết mà TCS lại không biết? Phê phán và nhắc nhở quá! Thế nhưng công nô bộc tôi nghĩ về chính quy trình Cách Mạng.

Tôi nhắc cho thay cho biết cái mãi tìm danh vọng trong địa ngục, nhắc đám nóm vùng Trình Công Sơn.